



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาและนวัตกรรมจัดการเรียนการสอนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และครูผู้สอนที่เกิดขึ้นในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณากลั่นกรอง เพื่อให้ได้ผลงานนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ เผยแพร่ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๔๕ เขต นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างได้ ดังนี้

๑. ผลงานประเภทได้สร้างสรรค์ผลงานฯ เป็นผลงานที่มีความสมบูรณ์ทั้งเอกสารรายละเอียดและคลิปวิดีโอ จำนวน ๑๓๑ ผลงาน ประกอบด้วย ผลงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ ผลงาน ผลงานจากโรงเรียน จำนวน ๒๐ ผลงาน และผลงานจากครูผู้สอน ๑๑๐ ผลงาน

๒. ผลงานประเภทได้พัฒนาผลงานฯ เป็นผลงานคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจและสามารถเป็นแบบอย่างได้ จำนวน ๓๘๖ ผลงาน ประกอบด้วย ผลงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๒๗ ผลงาน ผลงานจากโรงเรียน จำนวน ๑๑๒ ผลงาน และผลงานจากครูผู้สอน ๒๔๗ ผลงาน

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

๓. ผลงานประเภทได้เสนอผลงานฯ เป็นผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการและไม่จัดอยู่ในข้อ ๑-๒

ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้เจ้าของผลงานนวัตกรรมในประเภทที่ ๑-๒ นั้น ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารและคลิปวิดีโอ เช่น ตรวจสอบคำผิด ความคมชัดของภาพ และเสียง รวมถึงเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเพลงประกอบ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หากพบว่ามีในกรณีต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ขอให้ปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์ ถูกต้อง พร้อมทั้งแสดงความจำนงในหนังสือยินยอมให้เผยแพร่ผลงานที่หน้าเว็บไซต์ www.ottc.obec.go.th ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และท่านจะได้รับเกียรติบัตรหลังจากที่ท่านส่งหนังสือยินยอมกลับมา ภายใน ๓ วัน สำหรับผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการแต่ไม่ปรากฏชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จะถูกจัดผลงานอยู่ในประเภทได้เสนอผลงานฯ ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.ottc.obec.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอัมพร พินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน